



Chuẩn bị di chúc

Bắt đầu bằng cách sắp xếp những gì quý vị cần: phác thảo mục tiêu, kiểm kê tài sản, ước tính các khoản nợ tồn đọng và chuẩn bị danh sách các thành viên trong gia đình và những người thụ hưởng khác. Sử dụng thông tin này để xem xét cẩn thận cách quý vị muốn phân chia tài sản của mình.

Việc kiểm kê tài sản có thể là mấu chốt để lập di chúc. Tài sản nên được đề cập trong di chúc của quý vị. Bất kỳ mục nào không được đề cập cụ thể đều có thể được đề cập trong một điều khoản chung trong di chúc của quý vị được gọi là điều khoản về những tài sản còn lại, thường nêu rõ: **“Tôi giao phần tài sản còn lại của mình cho”**

Hãy cung cấp cụ thể và rõ ràng khi nêu tên người thụ hưởng. Ví dụ: nêu tên đầy đủ của người đó cũng như mối quan hệ của họ với quý vị (con, anh họ, bạn, v.v.) để người thực thi biết chính xác quý vị muốn nói đến ai. Sự rõ ràng cũng sẽ giúp ngăn chặn những phản đối đối với di chúc của quý vị.



Cập nhật di chúc

Có thể quý vị sẽ cần cập nhật di chúc của mình nhiều lần trong đời. Ví dụ: sự thay đổi về tình trạng hôn nhân, việc sinh con hoặc chuyển đến một tiểu bang mới đều cần phải xem xét lại di chúc của quý vị.

Quý vị có thể cập nhật di chúc của mình bằng cách sửa đổi di chúc bằng một bản mã hóa hoặc bằng cách soạn một bản di chúc mới.

Nơi lưu giữ di chúc

Việc lưu giữ di chúc thực sự tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Điều quan trọng là cá nhân phải chọn một nơi an toàn để người khác có thể tìm thấy bản di chúc sau khi qua đời. Một người nào đó được cá nhân tin tưởng nên biết rằng di chúc đó tồn tại và được để ở đâu. Một số người giữ di chúc trong két an toàn. Hãy nhớ rằng nếu di chúc có những điều khoản phải được biết ngay sau khi cá nhân qua đời thì két an toàn có thể không phải là nơi thích hợp nhất để lưu giữ di chúc, vì có thể mất thời gian để một người không đứng tên két an toàn tiếp cận nó.



Di chúc ba chiều

Những loại di chúc này, thường được gọi là di chúc bằng văn bản, phải hoàn toàn bằng chữ viết tay của người lập di chúc; phải được người lập di chúc hoặc người khác đăng ký trước sự chứng kiến và chỉ thị rõ ràng của người đó; chữ ký phải ở cuối văn bản; mọi nội dung được viết sau và bên dưới chữ ký đó bị vô hiệu.



Lên kế hoạch trước

Sự kết thúc của cuộc đời của quý vị là điều có lẽ quý vị không muốn nhắc tới. Nhưng suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra với những người thân yêu cũng như tài sản và đồ dùng cá nhân của quý vị là điều quan trọng. Việc đảm bảo rằng quý vị đã làm tất cả những gì có thể để giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn sẽ giúp quý vị yên tâm hơn.



Để được hỗ trợ

GỌI

1-800-498-1804



Mississippi Center for Legal Services Corp.
Văn phòng Hành chính
111 East Front Street
Hattiesburg, MS 39401

State Initiatives Office
414 South State Street, 3rd Floor
Jackson, MS 39205

1-800-498-1804

Thực hiện di chúc

Cách đơn giản nhất để đảm bảo rằng tiền, tài sản và đồ dùng cá nhân của quý vị sẽ được phân chia theo mong muốn của quý vị sau khi quý vị qua đời là lập di chúc. Di chúc là một văn bản pháp lý chỉ định việc chuyển giao tài sản của quý vị sau khi quý vị qua đời. Để thực hiện di chúc ở Mississippi, người lập di chúc phải từ mười tám (18) tuổi trở lên; phải có đầu óc tinh táo và xử lý tốt; và không được bị ép buộc.



Mọi người đều cần có di chúc

Mặc dù di chúc được lập đơn giản nhưng nhiều người dân Mississippi qua đời mà không để lại di chúc (*hay không có di chúc*). Khi không có di chúc thể hiện mong muốn của quý vị, tòa án sẽ can thiệp và phân chia tài sản của quý vị theo luật pháp của bang. Di chúc không chỉ dành cho người giàu; không quan trọng quý vị có bao nhiêu tài sản. Di chúc đảm bảo rằng những tài sản quý vị có sẽ được trao tặng theo mong muốn của quý vị.



“Lập kế hoạch di sản” là gì?

Lập kế hoạch di sản là quá trình lập kế hoạch quản lý tài sản của quý vị khi quý vị không thể tự mình quản lý và phân chia tài sản của quý vị cho người khác vào thời điểm quý vị chọn.

Quý vị nên lưu ý rằng có một số tài sản nhất định sẽ không nằm trong phần phân chia được chỉ định trong kế hoạch di sản của quý vị. Đây sẽ là những tài sản được coi là tài sản chung với quyền sống sót, sẽ tự động được chuyển cho người sống sót. Một số tài sản khác có người thụ hưởng được chỉ định cụ thể, chẳng hạn như bảo hiểm nhân thọ hoặc trợ cấp hưu trí, sẽ tự động được chuyển. Ngoài ra, tài khoản ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi có thể được giữ dưới dạng khoản phải trả khi qua đời hoặc là người thuê chung có

quyền sống sót, và nếu vậy, sẽ không cần chứng thực di chúc.

“Di sản” là gì?

Di sản của quý vị bao gồm tất cả tài sản quý vị đã tích lũy được trong suốt cuộc đời. Nó bao gồm mọi thứ đứng tên quý vị hoặc quý vị có bất kỳ quyền sở hữu hợp pháp nào. Những tài sản này bao gồm, nhưng không giới hạn, tài khoản ngân hàng, tài khoản tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, tiền hưu trí, bảo hiểm nhân thọ, nhà, đất đai, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, xe, lợi ích kinh doanh, tài sản cá nhân của quý vị và bất kỳ thứ gì khác quý vị sở hữu hoặc có được trong tương lai bằng cách mua, tặng, thừa kế.



“Chứng thực di chúc” là gì?

Sau khi một người qua đời, di chúc của người đó sẽ được trình lên Tòa án Công lý, sau đó tòa án này xác định rằng đó là di chúc của người quá cố và thừa nhận di chúc đó là chứng thực di chúc. Trong quá trình chứng thực di chúc, tài sản của người quá cố được tập hợp và kiểm kê, các chủ nợ được thông báo và thanh toán theo luật hiện hành và (nếu không có ai phản đối) tài sản còn lại sẽ được phân chia cho những người thừa hưởng được chỉ định theo yêu cầu trong di chúc.



Soạn thảo di chúc

Hầu hết thường phải do luật sư chuẩn bị. Một số nội dung cơ bản có thể có trong di chúc được đánh máy và soạn sẵn:

- Tên, tình trạng hôn nhân và con quý vị
- Mô tả ngắn gọn về tài sản của quý vị
- Tên người thụ hưởng
- Người thụ hưởng thay thế, trong trường hợp người thụ hưởng qua đời trước quý vị

- *Quà tặng cụ thể*
- *Thành lập quỹ tín thác, nếu muốn*
- *Xóa các khoản nợ của quý vị, nếu muốn*
- *Tên người thực thi để quản lý di sản*
- *Tên người giám hộ của trẻ vị thành niên*
- *Tên của người giám hộ thay thế, trong trường hợp người được quý vị lựa chọn đầu tiên không thể hoặc không muốn hành động*
- *Chữ ký của quý vị*
- *Chữ ký của người làm chứng*



Chọn người giám hộ

Trong hầu hết các trường hợp, cha/mẹ còn sống sẽ đảm nhận vai trò người giám hộ duy nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nêu tên người giám hộ cho trẻ vị thành niên trong di chúc của quý vị trong trường hợp cha/mẹ còn sống được xác định không phải là cha mẹ hợp pháp hoặc không sẵn sàng nhận quyền nuôi con. Người giám hộ quý vị chọn phải trên 18 tuổi và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm. Quý vị có thể chỉ định một cặp vợ chồng là người đồng giám hộ, nhưng điều đó có thể không được khuyến khích. Luôn có khả năng những người đồng giám hộ sẽ ly hôn và nếu vậy, cuộc chiến giành quyền giám hộ có thể xảy ra sau đó. Nếu quý vị không chỉ định người giám hộ để chăm sóc con mình, thẩm phán sẽ chỉ định một người.



Chọn người thực thi

Người thực thi là người giám sát việc phân chia tài sản của quý vị theo ý muốn của quý vị. Hầu hết mọi người chọn vợ/chồng, con cái đã trưởng thành, người thân, bạn bè, công ty ủy thác hoặc luật sư để thực hiện nghĩa vụ này.